



Bản tin THÁNH GIA

THÁNG 12-2014

Lời Ngỏ

Trước hết, em xin gửi đến quý anh tuyên úy và toàn thể quý anh chị lời chào thân thương nhất trong tình yêu con Mẹ Đồng Công. Nguyên xin Ôn An Bình và Tình Yêu của Chúa Giêsu Hải Đồng ngự trị trên tất cả anh chị em chúng ta và gia đình chúng ta trong những giây phút linh thiêng nhất của Đêm Cự Thánh và suốt cả Năm Mới 2015.



Em đã chính thức nhận nhiệm vụ Đặc Trách Gia Đình Tân Hiến Dòng Công vào ngày Lễ Mẹ Đồng Công, 15/09/2014, bốn mạng của Dòng. Nhưng lu bu đủ thứ mãi đến nay em mới có đôi dòng gửi đến quý anh chị. Kính mong quý anh chị thông cảm.

Như nhiều người trong chúng ta cũng đã biết là năm nay (kể từ Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng 30/11/2014 cho đến ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa vào Đền Thờ, 02/02/2016) Đức Thánh Cha đã đặt làm **NĂM THÁNH HIẾN**, và kêu gọi toàn thể Giáo Hội hướng về Ôn Gọi Đời Sống Thánh Hiến để cùng cầu nguyện, cảm tạ và tri ân. Hạnh phúc thay mỗi người chúng ta cũng đã được Tân Hiến cho Đức Mẹ, hay nói đúng hơn là được cùng với Mẹ, nhờ Mẹ, và trong Mẹ Tân Hiến cho Thiên Chúa. Đây là một việc làm thật cao quý và đầy ý nghĩa. Chính vì thế, Gia Đình Tân Hiến Dòng Công chúng ta sẽ dành trọn năm nay để hướng lòng trí về Đức Mẹ, để học noi Mẹ mẫu gương sống Đời Dâng Hiến. Chủ đề của năm nay là: **“Dâng Ngài Trọn Cả Trái Tim.”**

Nguyên xin Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh và Mẹ Maria Từ Ái chúc lành cho tất cả anh chị em chúng ta. Ước mong sao năm nay sẽ là cơ hội tốt giúp chúng ta tìm lại niềm vui, sự hăng hái nhiệt thành dần thân làm Con Yêu Dấu và làm Tông Đồ cho Trái Tim Mẹ.

Thân mến,

Bm. Minh Trân, cmc

Một Phút Suy Tư

Anh Francis Hưng Long, cmc
Lk 1:46-56



DÂNG NGÀI: MỘT TRÁI TIM VUI!

Anh Chị Em thân mến,

Nếu chúng ta có giờ liệt kê ra tất cả những bài ca Giáng Sinh mà chúng ta biết hoặc đã nghe thì sẽ có một danh sách dài vô kể.

Nếu chúng ta vào yahoo search chữ songs of Christmas thì nó sẽ hiện lên khoảng 55 triệu trang web. Và trong danh sách đó có đủ loại nhạc Giáng Sinh. Có những bài rất vô duyên làm chúng ta bật cười như "All I want for Christmas is my two front teeth", hay "Grandma Got run over by a Reindeer". Có những bài rất tâm tình có sức biến đổi tâm hồn như "Silent Night", v.v....

Mục Sư Paul Decker có kể lại một câu chuyện rất cảm động như sau:

Một bà mẹ tên là Karen biết mình sẽ sinh thêm một người con nữa thì cố gắng làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho đứa con ba tuổi là Michael đón nhận đứa em. Bà biết trước rằng đứa trẻ sắp sinh ra là bé gái, nên mỗi ngày, mỗi đêm Michael hát cho em gái trong bụng mẹ nghe. Như thế Michael tạo một mối giây yêu thương với em gái trước khi em chào đời.

Thế rồi ngày sinh đã đến. Nhưng khi sinh thì Bà Karen gặp biến chứng nặng, phải đau đớn nhiều giờ mới sinh được. Và đứa bé đã sinh ra ở trong tình trạng nguy hiểm. Còi hú ambulance đã mau chóng đưa bé vào intensive care trẻ em ở Knoxville, TN.

Từng giây phút qua đi, tình trạng bé gái càng thêm trầm trọng. Bác sĩ khoa nhi cho biết hy vọng rất mỏng manh. Qua tuần thứ hai ở trong khu săn sóc đặc biệt, tình hình xem ra phải chuẩn bị để đưa đám ma cho em. Hai vợ chồng Karen đã chuẩn bị một phòng đặc biệt cho em bé bây giờ phải liên lạc với nghĩa địa để mua một lỗ chôn.

Tuy nhiên bé Michael cứ nài xin bố mẹ để được gặp em gái. Michael cứ nói đi nói lại: Con muốn hát cho em nghe. Em cứ nài nỉ muốn hát cho em nghe, nhưng luật nhà thương không bao giờ cho trẻ con vào khu săn sóc đặc biệt.

Cuối cùng bà Karen bất chấp luật lệ và dẫn Michael vào Intensive Care Unit. Cô y tá trưởng thấy vậy nói: Hãy đưa đứa bé ra khỏi đây ngay. Nhưng bà Mẹ với con mắt đánh thép nhìn thẳng vào cô y tá và nói: Nó sẽ không rời khỏi đây cho tới khi nó hát cho em gái nó.

Bà Karen kéo Michael tới bên giường của em gái. Michael nhìn vào em gái đang chiến đấu giữa sự sống và tử thần. Sau một lát, em bắt đầu hát. Với một giọng trong sáng từ đáy lòng của đứa trẻ lên ba, Michael hát: "You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray..."

Lạ lùng thay bé gái có phản ứng. Nhịp đập bắt đầu dịu xuống và trở nên đều đặn. Bà Karen mắt rơi lệ khuyến khích Michael, hát tiếp đi con.

Michael hát tiếp: "You never know, dear, how much I love you, Please don't take my sunshine away..."
Trong khi Michael hát thì hơi thở rời rạc gương ép của bé gái trở nên êm đềm.

Thấy vậy bà y tá bossy cũng phải roi lệ. Và hai ngày sau bé gái đã khỏe tương đối để về nhà. Báo Ngày của Phụ Nữ Woman's Day Magazine gọi "Đây là phép lạ của Bài Hát Người Anh. Bà Karen cho đó là phép lạ của Tình Yêu Thiên Chúa."

Anh Chị Em thân mến,

Bài Phúc Âm sáng nay, Luca 1:46-56, cũng giới thiệu cho chúng ta một bài hát đặc biệt đó là bài ca Magnificat của Mẹ Maria. Một bài hát phát xuất từ thẳm sâu tâm hồn tràn đầy niềm vui của Mẹ để chúc tụng và cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn Mẹ cách đặc biệt để mang trong lòng Ngôi Lời Nhập Thể để ở cùng chúng ta.

Mẹ hát với một niềm vui khôn tả vì Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài. Đối với một dân tộc không ngừng lỗi luật Chúa và lạc xa Thánh Ý Ngài, một dân tộc có lẽ sự trung thành của họ là sự thất thường, do đó, nếu chúng ta là Chúa, có lẽ chúng ta đã loại trừ dân tộc này rồi, nhưng Chúa vẫn tiếp tục tỏ lòng thương xót, và giờ đây giữa cơn khốn cùng, Chúa lại bày tỏ lòng thương xót của Ngài qua việc sai Đấng Thiên Sai xuống trần gian. Chúa là Đấng trung tín với lời Ngài hứa và đó là lý do rất đáng cho Mẹ hát lên lời chúc tụng cảm tạ.

Anh Chị Em thân mến,

Trong các Dòng Tu trên khắp thế giới bài Magnificat được hát hay đọc lên mỗi ngày một lần trong giờ kinh chiều. Dòng chúng ta mỗi ngày thường là đọc 2 lần và hát một lần để vui tươi chúc tụng Chúa và bày tỏ tâm tình biết ơn sâu xa đối với Chúa vì sự tốt lành và lòng thương xót của Ngài.

Magnificat có nghĩa là làm cho to ra, cho lớn lên. Lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa, lớn lên trong niềm vui, ngày hôm nay phải lớn hơn ngày hôm qua, và ngày mai phải lớn hơn ngày hôm nay. Tuy nhiên có lẽ vì quá quen nên chúng ta không nhận ra những việc trọng đại Chúa đã làm, đang làm, và sẽ làm cho chúng ta.

Lạy Chúa là Đấng thương xót, an ủi, bảo vệ, chúc lành, ban niềm vui cho những người bé nhỏ, thấp hèn, Chúa đã tuyển chọn Mẹ Maria để đến và ở gần với chúng con qua thân xác nhập thể, ngày nay Chúa cũng muốn dùng chúng con là những dụng cụ để làm cho lòng thương xót và tình yêu Chúa được nhập thể và lớn rộng trong gia đình hội dòng, nơi những người thân yêu, cũng như trong mọi nơi chốn chúng con sinh sống và hoạt động, xin giúp chúng con biết mặc lấy tâm tình vui tươi của Mẹ để chúc tụng cảm tạ Chúa với hết tâm hồn. Amen.

Quyết tâm: Cùng với Mẹ Maria, mỗi ngày trong tháng này em sẽ quyết tâm đem niềm vui – một lời cầu nguyện, một việc làm, hoặc một câu chuyện vui, lời nói vui, bài hát vui – cho một người mà em có cơ hội gặp gỡ.



Arlington, Texas

Gia đình tận hiến Đồng công tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Texas được thành lập và sinh hoạt từ lâu.

Thời gian Cha Pôlycapô Nguyễn Đức Thuần là Chánh Xứ, GĐTHĐC đã chuyển mình hòa nhập vào sinh hoạt của xứ nhà, như một đoàn thể Công Giáo tiến hành. Trải qua 6 năm, dưới sự phụ trách của Anh Trưởng Ronald Vũ Kỳ, GĐTHĐC đã phát



triển nhiều mặt; từ tham gia công tác trong giáo xứ, đến tham dự các khóa tĩnh huấn, và những hoạt động khác của nhà Dòng (Đại hội Thánh Mẫu, giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam, hy sinh, cầu nguyện...) theo tinh thần bác ái của Dòng đã đề ra. Trong hơn 2 năm vừa qua, dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng Raymondo Nguyễn Mạnh Thur, GĐTHĐC ngày càng khởi sắc trong môi trường Tông đồ giáo dân. Sau 3 nhiệm kỳ, Anh Trưởng Kỳ đã bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết với GĐTHĐC, với lòng quảng đại vị tha của một người thủ lĩnh, mà ai nấy đều quý mến.

Vừa qua, Gia đình Tận hiến Đồng Công đã bầu chọn Ban Phục Vụ mới. Xin giới thiệu với cha và toàn thể quý anh chị:

1. Trưởng Gia đình: Nguyễn Duy Ba
2. Phó Nội Vụ: Nguyễn Thị Hiền
3. Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Khôi
4. Thư Ký: Tuyết Nhung
5. Thủ Quỹ: Trần Liên

Ngoài ra, còn một số các anh chị em khác là ủy viên trong các công tác văn nghệ, xã hội, phụng vụ, thông tin, âm thực... Tạ ơn Chúa, vì những ơn lành Ngài đã thương ban cho chúng con. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Gia đình Tận hiến Đồng Công GXCTTĐVN, sẽ vâng theo ý Chúa trong mọi việc, dưới cánh tay quan phòng của Ngài.



Houston, Texas



Kính thưa cha đặt trách,

Sáng nay Chúa Nhật 26 tháng 10 năm 2014. Dưới sự điều hành anh trưởng Tăng Tú và chia sẻ của cha Long Vân. Các anh chị em Gia Đình Đồng Công vùng Houston đã tụ tập đông đủ tại gia đình anh chị Quỳnh Thịnh để họp mặt hàng tháng, cùng nhau Tôn kính Chúa và dâng những đóa hoa lòng lên Mẹ với những chia sẻ đóng góp sôi nổi như sau:

1. Kinh Mân Côi có liên quan gì đến đời sống gia đình?
 - Những liên hệ giữa trần gian đến Thiên Đàng qua những tràng lần hạt qua kinh Mân Côi. Vào tháng 5, năm 1917 Đức Mẹ Fatima hiện ra đến các trẻ ba trẻ nhỏ thời bấy giờ. Mẹ yêu cầu đọc kinh Mân Côi để thấy Mẹ và được lên Thiên Đàng.
 - Qua những Mầu Nhiệm khi ta đọc sẽ liên tưởng đến gia đình và kết hợp Chúa Giêsu và gia đình Thánh Gia.
 - Kinh Mân Côi đã liên hệ đến đời sống gia đình làm Mẹ. Diễn tả tình yêu thương của Mẹ qua mình và giữa mình đến chồng và con cái.
 - Sự liên hệ kinh Mân côi qua các cặp hôn nhân. Qua tiệc cưới Canna Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên cùng với Mẹ của Ngài cho ta thấy Chúa rất coi trọng hôn nhân và luôn là sợi dây xiết chặt đến đôi tân hôn.

Cha Long Vân còn cho các anh chị em về suy nghĩ và tự trả lời. Tại sao đọc Kinh Mân Côi và Kinh Mân Côi có giúp ích gì cho gia đình của mình? Bổn phận làm Mẹ, Cha, Chồng Vợ của từng người chúng ta.

2. Tại sao Kinh Mân Côi chán khi ta đọc? Vì đọc lập đi lập lại nhiều lần?

Nếu đọc với tâm tình đọc Kinh Mân Côi, với nguyên nhân và ý nghĩa của kinh, tâm nguyện của từng lời kinh sẽ cho ta thấy sự say mê và tâm niệm. Còn nếu đọc cho xong thì đúng là nhàm chán. Đọc Kinh Kính Mừng gồm có hai phần: phần đầu tôn vinh Chúa Mẹ, phần sau là cầu xin. Đọc chậm rãi và tâm niệm.

3. Nhiều người phân vân giữa hai kinh Mân Côi và Lòng Thương Xót Chúa nên đọc kinh nào?

Kinh Mân Côi có giá trị của nó qua giáo hội. Kinh Lòng Chúa Thương Xót phát triển mạnh ở cộng đồng Châu Á, đặt biệt là cộng đồng Việt Nam sau này. Kinh Mân Côi qua những Mẫu Nhiệm phản ánh cuộc đời của Chúa Giêsu và sự thương yêu chăm sóc của Mẹ và gia đình Thánh Gia. Kinh Lòng Chúa Thương Xót đi thẳng đến Chúa Kitô. Cả hai kinh đều tốt điều đi đến Chúa. Có nhiều người đọc cả hai.

Cha Long Vân chia sẻ cả hai kinh đều có giá trị cá biệt của nó. Cha còn yêu cầu các anh chị em suy nghĩ và nên phát biểu ý của mình để mình có cơ hội tự hỏi lòng mình, chủ động đóng góp tích cực và thực tế hơn.

Thông báo: Ngày 23/11 sẽ họp tại Cộng Đoàn FATIMA ở đường Gulf bank, Houston , TX.

Kính chào quý Cha và quý anh chị trong đại gia đình tận hiến đồng công. Tháng 11, GĐ THĐC Houston mừng lễ quan thầy Mẹ Dâng Minh.

Sau những ngày lo lắng làm sao để có được Thánh lễ trong dịp mừng bốn mạng lần này, cuối cùng, như đã có Mẹ giúp tay. GĐTHĐC Houston đã có được một Thánh Lễ mừng quan thầy thật là trang trọng, sốt sắng. Thánh lễ được tổ chức tại nhà nguyện Fatima do ba Cha cùng đến đồng tế. Đó là Cha đặc trách Minh Trân, cha Linh Hướng Long Vân và Cha cố Huy Chương.

Trước Thánh Lễ, anh đặc trách đã có chút thời giờ chia sẻ với các anh chị em vùng Houston chúng em về những việc đã và đang diễn ra từ khi anh nhận chức vụ tân đặc trách GĐTHĐC và Trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu. Anh đã nêu ra ưu tư của anh về việc muốn GĐTHĐC tham gia vào các công việc của giáo xứ địa phương để trở thành một trong những Hội đoàn Công giáo tiến hành. Anh cũng không quên nhắc đi nhắc lại rằng việc GĐTHĐC trở thành một hội đoàn công giáo tiến hành chỉ để cho việc phục vụ và truyền giáo được dễ dàng hơn chứ không phải để khoe khoang hay khoe khoang, cao ngạo. GĐTHĐC luôn phải sống khiêm nhường, bé nhỏ và dễ thương. Anh đặc trách cũng kêu mời những ai có khả năng và thời giờ xin cùng tiến lên góp một bàn tay vào bất cứ lãnh vực nào mà mình có thể, để giúp phục vụ trong các sinh hoạt của vùng mình và đặc biệt trong Ngày đại hội Thánh Mẫu hằng năm. Anh đặc trách cũng nhắc nhở mọi người phải lưu ý đừng để bị lẫn lộn khiêm nhường với lười biếng. Xin cảm ơn anh đặc trách đã đi một chặng đường dài để về chia sẻ và dâng Thánh lễ cho GĐTHĐC Houston chúng em.

Trong Thánh lễ, anh Long Vân đã soạn sẵn 2 bài giảng và cho chúng em chọn một trong hai, lễ Mẹ Dâng Minh hoặc lễ Chúa Kitô Vua. Cũng như mọi lần trước, bài giảng của anh được chuẩn bị thật kỹ, thật sâu sắc và ý nghĩa. Với tính cách trẻ trung, dí dỏm của anh, anh đã tạo ra những nụ cười cho mọi người. Các anh chị còn yêu cầu anh giảng luôn cả hai bài nghe cho đã thay vì một bài dành riêng lễ Chúa Kitô Vua. Xin cảm ơn anh linh hướng đã đi lòng dzông mãi mới tới được để dâng Thánh Lễ cho các anh chị GĐTHĐC chúng em.

Cũng xin cảm ơn cha Chương đã ban phép lành của ăn cho buổi tiệc thân mật sau Thánh Lễ. Nguyễn xin Mẹ MARIA cầu bầu cùng Chúa, ban muôn ơn lành xuống trên quý Cha và tất cả quý anh chị trong đại GĐTHĐC. Cầu nguyện cho nhau. (Em Lan)

Kansas City, Missouri

Hôm nay , ngày Oct.04.2014 , lúc 4:PM , GĐTHĐC Vùng Kansas City có buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng . Đặc biệt hôm nay , buổi sinh hoạt cũng là ngày Lễ Kính Mẹ Mân Côi , bổn mạng của Vùng .



Được sự ưu ái của anh Linh Mục Giám Tỉnh , Cha Toàn đã được đặc phái về tham dự buổi sinh hoạt và dâng Thánh Lễ mừng kính Mẹ Mân Côi , bổn mạng của vùng . Ngay từ 3:PM ngày Oct.04.2014 , anh Linh Mục Toàn đã một mình lái xe từ nhà mẹ dưới Carthage lên Kansas City và đã được sự ân cần tiếp đón của anh Long trưởng vùng và tất cả các anh chị hiện diện tại tư gia anh chị Pháo & Xuyên .Sau ít phút nghỉ ngơi , buổi sinh hoạt của GĐTHĐC Vùng KC đã bắt đầu.

Buổi sinh hoạt hôm nay được điều hành bởi anh Chị Pháo & Xuyên , gia chủ . Sau lời chào hỏi sự có mặt của anh Linh Mục Toàn và các anh chị trong vùng , anh Pháo bắt đầu với đề tài " Gia Đình Truyền Giáo " . Anh Pháo đọc nội dung về đề tài , anh Pháo cũng cho biết : Gia đình là môi trường ưu việt để sống và truyền bá đức tin . Lịch sử ơn cứu độ từ Cựu ước đến Tân ước đều trình bày gia đình là môi trường chủ yếu của việc xây dựng nước Chúa . Sau đó anh dành thời

gian để các anh chị cùng phát biểu chia sẻ về nội dung đề tài . Đặc biệt hôm nay , nhân ngày Lễ Mẹ Mân Côi , bổn mạng của vùng và được sự ưu ái của anh Linh Mục Giám Tỉnh , anh Linh Mục Cố Vấn Quốc Toàn đã được đặc phái về tham dự , nên các anh chị đã xin anh Linh Mục Toàn cho một bài huấn đức .

Mở đầu bài huấn đức , anh Linh Mục Toàn đã chia sẻ với các anh các chị về Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô 16 về "Niềm Vui Tin Mừng " . Anh Linh Mục cũng nhắc trong việc Truyền Giáo là chúng ta truyền bá tình yêu của Chúa Kitô đến với nhân loại và các phương cách để loan truyền cho mọi người về tình yêu của Chúa Giêsu Kitô . Kết luận bài huấn đức , anh Linh Mục Toàn nhắc nhở mọi người là chúng ta phải "NHẬN XÉT" chứ đừng " PHÁN XÉT " trong đời sống đạo của chúng ta . Tiếp theo ,anh Long trưởng vùng đã thay mặt tất cả các anh chị trong vùng , tiếp thu bài huấn đức và nói lên sự hữu ích của các lời huấn đức của anh Linh Mục Toàn với nhóm và giúp cho các thành viên trong nhóm học hỏi thêm về đời sống đạo đức , khiêm nhường và khiết tịnh theo tinh thần Đông Công . Tiếp theo là các anh chị hăng say chia sẻ : Chị Xuyên , anh Tùng đã nói lên kinh nghiệm của việc chuyên cần cầu nguyện với Chúa và Mẹ qua kính Mân Côi trong đời sống đạo . Anh Linh Mục Toàn cũng giải thích thêm là các anh các chị đã nói ra các kinh nghiệm vừa qua thì đó là các anh các chị đã có Chúa hiện diện trong đời sống đạo của chúng ta .

Sau khi nhận các lời huấn đức của anh Linh Mục Toàn , tất cả đã đọc 12 kính kính Đức Mẹ , kính Tận Hiến và các kính thường đọc trước khi kết thúc để bắt đầu tham dự Thánh Lễ mừng kính Mẹ Mân Côi do anh Linh Mục Toàn chủ tế .

Trong bài chia sẻ lời Chúa , anh Linh MỤC Toàn đã nói : Chính Mẹ Maria là người đã đứng sau sự thành công vĩ đại của Chúa Giêsu Kitô . Sau khi nhận phép lành cuối lễ , tất cả các anh chị tham dự cùng Cha chủ tế đã dự bữa tiệc liên hoan trong bầu khí hân hoan , vui tươi và đoàn kết . Buổi sinh hoạt đã chấm dứt vào lúc 6 : PM cùng ngày và tất cả cùng tiễn anh Linh Mục Toàn lên đường trở về nhà Mẹ với lời cầu chúc bình an trong tay Chúa và Mẹ Maria Đồng Công .

Hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong buổi sinh hoạt định kỳ tháng sau tại nhà chị Hương Thi.



Tường thuật by Barth.M Tan .

Lincoln, Nebraska

Cuộc Họp Bầu Cử Tân Ban Phục Vụ Xứ của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Lincoln, Nebraska

Chiếu theo qui định trong Thủ Bản GĐTH ĐC, nhiệm kỳ của Ban Phục vụ Xứ là 4 năm, nên ngày Chủ Nhật 28/9/2014, vào lúc 11 giờ 30 sáng, sau Thánh lễ thứ nhất, GĐTHĐC Lincoln, NE đã nhóm họp tại Phòng Họp của Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ để bầu lại Ban Phục Vụ Xứ cho Nhiệm Kỳ 2014-2018.

Dưới sự chủ tọa của Cha Chánh Xứ Tôma Maria Nguyễn Tuấn Bình, CMC; anh Trưởng Dominic Nguyễn Văn Hào điều hành cuộc họp.

Mở đầu, anh Hào cho biết số các anh chị tham dự cuộc họp là 17 trên tổng số thành viên của GĐTHĐC Lincoln NE là 28, như vậy là đủ túc số để tổ chức bầu cử.

Trong phần đề cử, có 03 anh chị sau đây được đề cử vào chức Trưởng Ban Phục Vụ Xứ của GĐTHĐC Lincoln, NE :

- Anh Đa Minh Maria Nguyễn Văn Hào
- Anh Đa Minh Maria Lê Thanh Dũng
- Chị Maria Bùi Thúy Hằng

Trong phần bầu cử, các anh chị trong cuộc họp đã bỏ phiếu kín, và kết quả như sau :

- Anh Đa Minh Maria Nguyễn Văn Hào được 11 phiếu
- Anh Đa Minh Maria Lê Thanh Dũng được 03 phiếu
- Chị Maria Bùi Thúy Hằng được 03 phiếu

Như vậy, anh Hào được tái chọn vào chức Trưởng Ban Phục Vụ Xứ, và anh đề nghị Tân Ban Phục Vụ Xứ của GĐTHĐC Lincoln, NE gồm các anh chị :

- Trưởng Ban : Anh Đa Minh Maria Nguyễn Văn Hào
- Phó Ban : Anh Đa Minh Maria Lê Thanh Dũng
- Thủ Quỹ : Chị Maria Bùi Thúy Hằng

Đề nghị trên đã được toàn thể các anh chị trong cuộc họp đồng ý và Cha Chánh Xứ chấp thuận. Anh Hào cũng yêu cầu anh Giuse Maria Nguyễn Đức Huy tiếp tục giữ chân Thư Ký như cũ

Tiếp tục cuộc họp, chị Monica Maria Võ Thị Xa, nguyên Phó Ban kiêm Thủ Quỹ trong nhiệm kỳ trước bàn giao cho chị Tân Thủ Quỹ Maria Bùi Thúy Hằng số tiền \$997.00 (Chín Trăm Chín Mươi Bảy Dollars) là Tiền Quỹ hiện có của GĐTHĐC Lincoln NE.

Sau đó, anh Hào nêu ý kiến là, trong những năm qua, các cuộc họp hàng tháng của GDTH luôn được tổ chức vào sau Thánh Lễ tối Thứ Bảy của tuần lễ thứ hai trong tháng, như vậy có phần bất tiện là nhiều anh chị đi làm chiều Thứ Bảy không thể tham dự; các cuộc họp không thể lâu vừa đủ cho các phiên họp quan trọng vì đã quá khuya...

Sau khi thảo luận và bàn bạc, Tân Ban Phục Vụ cùng toàn thể các anh chị đi đến quyết định là từ nay :

“Các Cuộc Họp Hàng Tháng của GDTHDC Lincoln Nebraska sẽ được tổ chức vào sau Thánh Lễ Thứ Nhất của Chủ Nhật sau cùng trong tháng “

Trong tình anh chị em một nhà, là con cái của Mẹ Đồng Công luôn lấy yêu thương và Xin Vâng làm phương châm phục vụ mọi người .

Cuộc họp bầu Tân Ban Phục Vụ cho nhiệm kỳ mới đã tiến hành một cách tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12 giờ 30 sáng cùng ngày .

Thư Ký

Giuse Maria Nguyễn Đức Huy

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Lincoln, Nebraska

Trưởng Ban Phục vụ

Đaminh Maria Nguyễn Văn Hào



Oklahoma City, Oklahoma

NÀNG DÂU RA MẮT CHỊ CHỒNG



Dù trời có đổ cơn mưa
Đồng Công sinh hoạt anh đưa em....
“đĩa”

Hôm Chúa Nhật vừa rồi, 12/14, ngoài trời đang đổ mưa nhưng gần 40 anh chị không quản ngại thời tiết mưa và lạnh đã đến họp mặt sinh hoạt GĐTHĐC cùng chúc mừng 45 năm Thanh hôn anh chị Hòa và Mỹ Loan.

Nhà Anh Chị được dọn dẹp và trang trí như ngày cưới không kém gì tại nhà

hàng, mỗi anh chị hay gia đình đến tham dự đều được chụp hình lưu niệm và ghép chung hình mừng Thành Hôn 45 năm qua hình thức một post card trao ngay tại chỗ như một món quà lưu niệm.

Đặc biệt trong ngày hôm nay tại nhà Anh Chị Hoà còn có sự hiện diện của 3 Anh Linh Mục đến từ Dòng Mẹ: TRẦN, QUANG, MẠC tham dự sinh hoạt cùng GĐTHĐC vùng Oklahoma.

Mở đầu phiên họp là phần giới thiệu Cô Dâu TRẦN cùng hai phù dâu QUANG và MẠC ra mắt các chị chồng khó tính. Tiếp đến là gia chủ: Chú RỄ “đẹp lão” Hoà và Cô Dâu “đẹp duyên” Mỹ Loan cùng Đại Gia Đình gồm các con, cháu, các anh chị trong GĐTHĐC và Thân Hữu đến sinh hoạt.

Sau phần đọc kinh cầu nguyện cho các Linh Hồn Quý Anh Linh Mục và Tu Sĩ Dòng Đồng Công và Thân Nhân GĐTHĐC Hải Ngoại và Oklahoma các Anh Chị cũng cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông PHÊRÔ TÀI vừa được Chúa gọi về sáng hôm nay (là Thân Phụ Chị Sáng Thành viên của GĐTHĐC Vùng Wichita KS)

Qua lời mở đầu của Anh Đặc Trách TRẦN gửi đến các anh chị “hôm nay là ngày nàng dâu ra mắt các chị chồng khó tính vùng Oklahoma. Nhưng từ phía dưới đã nghe nói nhỏ của vài chị chồng: “nhiệm kỳ này có Anh Đặc Trách mới, vừa đẹp trai nè, vừa trẻ nè, vừa vui vẻ nè lại hoạt bát và nhất là sức khỏe dồi dào thì tương lai GĐTHĐC mình thế nào cũng phát triển hơn cho mà coi”

Trong phần chương trình sinh hoạt của GĐTHĐC Hải Ngoại trong tương lai Anh Linh Mục Đặc Trách TRẦN đã cho biết nhiều tin tốt đẹp mà mấy tháng nay đang im hơi lặng tiếng, nhưng thật ra đang thai nghén cho một chương trình “hoành tráng” nếu thực hiện được là một bước nhảy vọt, lớn mạnh. Chương trình được phát họa từng bước như:



- lập một trang mạng dành riêng cho GĐTHĐC-Hải Ngoại để chia sẻ thông tin , mọi sinh hoạt , tìm hiểu... nhắn tin cho nhau được cập nhật hằng ngày để không mất thời gian tính ...
- trực tuyến thông tin các buổi sinh hoạt hằng tháng các vùng với phần góp ý chia sẻ của Anh Đặc Trách đến các anh chị (nếu điều kiện các vùng cùng hợp tác)

Mong ước chương trình sẽ sớm được thực hiện để các anh chị có tuổi sáu hay bảy bố sau các giờ giữ cháu sẽ miệt mài trên máy tính qua trang mạng để: nhắn gởi tin tức , thông tin về sức khỏe , các bài tập thể dục , mừng thành hôn các con, cháu, phân ưu, cáo phó, chia sẻ học hỏi sống và giữ đạo..... cho nhau

Dịp này Anh Đặc Trách cũng thông báo Giáo Hội chọn chủ đề cho Năm Thánh là NĂM THÁNH HIỂN để các Linh Mục Tu Sĩ mọi đẳng cấp nhìn lại chính mình . Trong đó các anh chị là những ng ư ời đã tận hiến cho Mẹ MARIA cũng có dịp để sống trong tâm tình của Năm Thánh Hiển.

Trong những tháng sinh hoạt kế tiếp hy vọng đón nhận được nhiều hướng dẫn và các bài gợi ý để theo đó các anh chị sống và thực hành theo những điều mà Giáo Hội đề ra.

Phần tiếp chương trình hằng tháng là Mừng Sinh Nhật các Anh Chị trong tháng 12: Mừng sinh Nhật Chị Kim Hương. Mừng Thành Hôn các AC: Chính – Hương, Nguyễn – Bình, Chương - Hường và Hòa - Mỹ Loan .



Đặc biệt Anh Chị Hòa - Mỹ Loan mừng Thành Hôn 45 năm với sự đón mừng của các con và cháu . Dịp này anh Trọng Nghĩa đã thay mặt các thành viên trong gia đình nói lên tâm tình kính yêu và hiếu thảo đến hai đấng sinh thành đã gắn bó nhau trong 45 năm chia ngọt xẻ bùi , hy sinh nuôi dưỡng và giáo dục các con nay đã nên người và đến giờ này vẫn còn hy sinh thời gian nhân nhời chăm sóc các cháu .

Một món quà có ý nghĩa được các con dâng tặng (không được báo trước) tràn đầy tình yêu thương và tạ ơn cha mẹ đã trọn đời dâng hiến đời mình

cho gia đình các con, cháu .

Tiếp theo là tiệc mừng với những món ăn ngon do các con anh chị Hòa nấu nướng cùng các món đặc biệt do các anh chị mang đến đóng góp tạo cho tiệc mừng nhiều màu sắc và ngon miệng . Hai anh Chị Hòa- Mỹ Loan cũng cắt bánh Mừng Thành Hôn và mang đến cho từng anh chị (nhưng thiếu phần nâng ly và hôn nhau mà theo Anh Tân (Lịch) thì lần sau không bỏ qua được phần này khi mừng Thành Hôn 50 năm dù lúc đó gối có mối... răng không còn...)

Trong dịp này Anh Linh Mục MẠC mà các chị đã đặt cho cái tên dễ thương là “Linh Mục Anh Là Ai ?“ (vì trong Thánh Lễ buổi sáng Anh đã mở đầu bài giảng với bài ca Anh là Ai ? qua giọng ca như một ca sĩ chuyên nghiệp đã thu hút tất cả giáo dân trong hơn 30 phút thuyết giảng) đã đi “chào bàn“ bàn các anh . Tuy với thời gian ngắn ngủi Anh Linh Mục MẠC đã trải rộng lòng mình ra qua thời gian tu học và chia sẻ góp ý cùng so sánh những khó khăn trong đời sống gia đình và đời sống tu dòng làm cho “các bậc tu dòng ngoài đời“ như chúng em “nở mũi“ một tí vì được nhìn lại chính công sức và thành quả mà mỗi người đã chọn cho mình .

Cuộc vui nào rồi cũng tàn , các anh chị tạm chia tay Quý Anh Linh Mục và hẹn sẽ gặp lại trong những ngày Tỉnh Huấn nơi Nhà Mẹ.

Rochester, New York

Kính thưa cha,

Chúng con là GĐTHĐC thuộc cộng đoàn Chúa Phục Sinh tại thành phố Rochester, tiểu bang New York. Cha quản nhiệm của chúng con là linh mục Leo Vũ Huyền.

Toàn thể anh chị em trong gia đình nhỏ bé chúng con xin được có đôi lời kính chúc cha luôn được tràn đầy phúc lành của Ba Ngôi Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Đồng Công, Thánh Cả Giuse và các thánh Tử Đạo Việt Nam đồng hành cùng cha trong sứ vụ bề trên trao phó. Công tác mục vụ này đòi hỏi rất nhiều sự dấn thân, hy sinh, bác ái, phục vụ cho đại gia đình Tân Hiến Đồng Công đang sống trong một xã hội, Giáo Hội đang có nhiều đổi thay và đầy thách đố.

Thưa cha con xin được tóm lược sơ qua về nguồn gốc của gia đình chúng con là từ thuở sơ khai được thành lập tại Syracuse, sau sinh hoạt ít năm mới tách rời làm hai nhóm: một ở Syracuse và một ở Rochester. GĐTHĐC Rochester chúng con vừa bầu ban trị sự mới. Kết quả là chị Anna Maria Trần thị Khải trưởng nhóm, anh chị Gioan Lâm và Maria Hạnh làm phó, chị Anna Maria Nha làm thủ quỹ. Tất cả là 8 anh chị em và được 2-3 em nhỏ chưa tận hiến cho Mẹ. Các em đang học hỏi.

Một lần nữa toàn thể anh chị em trong GĐTHĐC Rochester xin được hân hoan, vui mừng cùng chung một tâm tình đơn sơ nhỏ bé kính chúc cha Tân Đặc Trách được Khang An, Trường Thọ, nhiều An Bình, Hạnh Phúc và Trung Kiên đến trọn con đường ơn gọi tuyệt vời mà Chúa đã tuyển chọn cha.



Springfield, Massachusetts

Thưa anh,

Năm Phụng Vụ 2014 sắp mãn, năm phụng vụ mới sắp đến, tất cả anh chị em trong GDTHĐC Springfield kính chúc anh cùng quý Chi Dòng luôn được mọi sự an lành phần hồn phần xác để cứu rỗi các linh hồn.

GDTHĐC của chúng em trong năm vừa qua tương đối hoạt động đều, tháng nào chúng em cũng luân phiên đến các gia đình thành viên để sinh hoạt. Điều làm cho chúng em trần trở là số người tham dự quá ít. Chỉ vón vẹn 6 người.

Lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, bốn mạng gia đình Dòng Công của chúng em sắp đến, chúng em xin anh dâng lễ Tạ Ơn Chúa và cầu nguyện cho các thành viên đã qua đời. Chúng em cũng xin Chúa ban cho Gia đình Dòng Công của chúng em ngày càng thăng tiến để phục vụ giáo xứ.

Sau cùng, chúng em xin gửi đến anh chi phiếu \$300.00. Trong đó chúng em xin lễ \$200.00 và \$100.00 giúp quỹ phát hành Nguyệt san “Tâm Tình Trao Gửi...”

Xin anh cầu nguyện cho chúng em.

Rose Hồng Nguyễn

Bản Tường Trình Buổi Sinh Hoạt

ngày 16 tháng 11 năm 2014

Năm nay khác với mọi năm, mặc dầu đã cuối thu, lá vàng đã rụng nhiều nhưng tiết trời âm áp, đường sá khô ráo. Các anh chị lúc 3 giờ chiều đã đến nhà chị Lê thị Tuyết Mai, 60 Hall St. Springfield, MA 01108 để sinh hoạt tháng 11. Thành phần tham dự gồm có 12 người: 6 chị đã tuyên khấn, 6 anh chị cảm tình viên.

Các phần học hỏi Thủ Bản, sinh hoạt nội bộ và cầu nguyện không có gì thay đổi, nhưng phần suy niệm Lời Chúa các anh chị đã đọc và phân tích bài Phúc Âm theo Thánh Matthêu đoạn 25 từ câu 14 đến 30, Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên, tóm tắt như sau:

“Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: có người kia sắp đi xa liền gọi các đầy tớ đến mà phân phát tài sản để họ làm lợi cho ông. Ông trao cho người này 5 nén bạc, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén.

Sau một thời gian dài, ông trở về, gọi các đầy tớ đến tính sổ. Kết quả người nhận 5 nén làm lợi được 5 nén, người nhận 2 nén làm lợi được 2 nén, còn người nhận 1 nén thì đã đào lỗ chôn, không làm lợi được nén nào. Ông đã khen 2 người đầy tớ đã làm lợi cho ông là đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào mà hưởng sự vui mừng của chủ người; còn người đầy tớ nhận 1 nén, không làm lợi được nén nào thì ông chủ khiển trách là đầy tớ hư thân biếng nhác và phải bị trừng phạt.”



Trong dụ ngôn này: Ông chủ ám chỉ Thiên Chúa, nén bạc là Ôn Chúa và đầy tớ là toàn thể mọi người chúng ta. Từ bài Phúc Âm trên chúng ta có những suy nghĩ như sau:

1. Chúa nhân từ vô cùng nhưng cũng công thẳng vô cùng. Chúa ban ơn cho chúng ta là để chúng ta dùng ơn Chúa làm lợi cho chúng ta và tha nhân. Nếu chúng ta dùng Ôn Chúa đúng thì được thưởng, dùng sai sẽ bị phạt.
2. Chúa thấu suốt khả năng của chúng ta, ban ơn cho chúng ta tùy theo khả năng lãnh nhận và thực thi; Chúa không đòi hỏi quá mức nhưng chúng ta phải cố thiện chí trong việc sử dụng Ôn Chúa để mưu ích cho việc rỗi linh hồn của chúng ta và giúp đỡ tha nhân.
3. Nay đã cuối năm phụng vụ 2014, Giáo hội muốn chúng ta kiểm điểm chúng ta đã sử dụng Ôn Chúa như thế nào?... Xét cho kỹ lắm lúc, chúng ta sử dụng Ôn Chúa còn tệ hại, còn kém xa người đầy tớ hư thân biếng nhác ở trên.

Bây giờ là lúc thuận tiện nhất, chúng ta xin Chúa thứ tha những sai lỗi và quyết tâm sống đạo tốt đẹp hơn trong Năm Phụng Vụ 2015 sắp tới.



Wichita, Kansas

Theo thông lệ GĐTHĐC vùng Wichita họp sinh hoạt định kỳ vào Chúa Nhật thứ hai hàng tháng, nhưng trong tháng 9 / 2014 này được diễn ra sớm hơn một tuần vì sự qua đời của thân nhân A/C Lễ - Xuyên. Sinh hoạt và cùng cầu nguyện cho người thân vừa qua đời. Buổi sinh hoạt hôm nay bắt đầu lúc 4:00 chiều ngày 7 tháng 9 / 2014.

1. Địa điểm: nhà A/C Lễ - Xuyên
2. Kinh Nguyện:
 - Cầu cho linh hồn Giuse.
 - Cầu nguyện theo ý Đức Giám Mục Địa Phận Wichita về những việc làm của nhóm "Black Mass" tại OK City.
 - Cầu nguyện cho việc bầu ban đại diện GĐTHĐC vùng Wichita nhiệm kỳ 2014 - 2016.
 - Cầu nguyện cho các anh chị em đi tham dự ngày lễ quan thầy của GĐTHĐC Oklahoma vào tuần tới được bằng an.
3. Sinh Hoạt:
 - Anh trưởng Ru có lời chia buồn cùng gia đình A/C Lễ - Xuyên.
 - Hẹn vào Chúa Nhật 14 / 9 / 2014 lúc 5:00 sáng tại nhà anh Ru để cùng đi Oklahoma. Tham dự lễ "Mẹ Sầu Bi" quan thầy GĐTHĐC Oklahoma.
 - Quan trọng hơn trong buổi sinh hoạt hôm nay là bầu cử ban đại diện vùng Wichita, KS. Anh trưởng Ru đã phát cho mỗi người tham dự bản "thể lệ việc bầu cử đại diện vùng" của "văn phòng Gia Đình Tận Hiến Đồng Công" và cũng hướng dẫn thêm những điều cần thiết v.v..
 - Gia Đình THĐC vùng Wichita có 17 thành viên, hôm nay có mặt 16, đã bỏ phiếu kín và kết quả sau cùng như sau:
 - Trưởng: Anh Phaolô Maria Lê Văn Thành.
 - Phó: Chị Maria Nguyễn Thị Sáng.
 - Phó: Anh Norbertô Maria Đỗ Đình Ru.
 - Thủ quỹ: Chị Maria Nguyễn Huyền Trang.
 - Thư ký: Chị Anna Maria Nguyễn Thị Xuyên.

Ngoài ra để tiện cho việc sinh hoạt, như Thánh ca trong dịp mừng lễ quan thầy, hoặc có thể giúp cho phần văn nghệ vào dịp tĩnh tâm hàng năm, nên anh chị em cũng đề nghị chị Hương đảm trách phần văn nghệ.

Buổi sinh hoạt được kết thúc sau bữa tiệc trà cùng ngày và hẹn vào ngày sinh hoạt tới ngày 12 tháng 10 / 2014 lúc 4:00 chiều tại nhà chị Hương.

Wichita, Ngày 7 tháng 9 năm 2014.
Anna Maria Nguyễn Thị Xuyên.



Xin Một Lời Cầu

1. Kính thưa Cha và quý Anh Chị, em được tin Anh Hùng chồng chị Mai thuộc vùng Houston (JOSEPH'S NURSERY) bị tai nạn xe rất nặng (chiếc xe bị total lost). Thời kỳ nguy hiểm đã qua khỏi, nhưng vẫn còn nằm ở bệnh viện. Xin Cha và quý anh chị hiệp ý Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cứu sống Anh Hùng, và thêm lời cầu nguyện cho Anh Hùng sớm bình phục. (Em Tú)

Hôm 12/9 vừa qua em có dịp ghé thăm anh Hùng và thấy anh đã khoẻ nhiều. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Kính xin quý anh chị thêm lời cầu nguyện cho anh chóng bình phục. (Em Trân, cmc)



2. Kính thưa cha vùng Sacramento Cali xin thông báo anh Giuse Maria Nguyễn Văn Tân là phu quân của chị Maria Nguyễn Thị Ngân vừa qua đời ngày 14/11/2014 hưởng thọ 79 tuổi. Xin các cha và anh chị cầu nguyện cho linh hồn Guise Maria. (Mai Nguyễn).
3. Kính thưa Cha và quý anh chị, GĐTHDC Minnesota nhận được tin buồn là Cụ ông Vincentê Trần Công Toàn là thân phụ của chị Trần thị Kim Xuyên vừa được Chúa gọi về ngày 5 tháng 12, hưởng thọ 80 tuổi. Kính xin quý cha cùng toàn thể quý anh chị thêm lời cầu nguyện cho Cụ và gia đình chị Xuyên. (Quang Thạnh)
4. Anh chị Nguyễn Thiện Tùng và Nguyễn thị Dung thuộc Gia Đình Tân Hiến Đồng Công tại Oklahoma City, Oklahoma vừa điện thoại về Nhà Dòng sáng nay, 12/22/2014, xin khẩn cho con của anh chị là Nguyễn Bảo Truyền, 33 tuổi, vừa phát giác có bướu trong đầu. Kính xin quý anh chị thêm lời cầu nguyện cho em Truyền được tai qua nạn khỏi. (Lm. Hưng Long, cmc)
5. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse, thân nhân của anh chị Lễ và Xuyên thuộc Gia Đình Tân Hiến Đồng Công vùng Wichita, Kansas qua đời hôm tháng 9, 2014 vừa qua. Xin cho linh hồn Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
6. Xin anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông PHÊRÔ TÀI vừa được Chúa gọi về sáng hôm nay, 12/14 (là Thân Phụ Chị Sáng Thành viên của GĐTHDC Vùng Wichita, KS)

GIỚI THIỆU

Tân Ban Phục Vụ Vùng, 2014 - 2016

1. Arlington, Texas:

- Trưởng Vùng: Giuse Nguyễn Duy Ba
- Phó Nội Vụ: Nguyễn Thị Hiên
- Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Khôi
- Thư Ký: Tuyệt Nhung
- Thủ Quỹ: Trần Liên

2. Fort Worth, Texas (Giáo xứ Fatima):

- Trưởng Vùng: Phạm Thị Loan

3. Houston, Texas nhiệm kỳ:

- Trưởng Vùng: Martin Maria Tăng Anh Tú
- Phó: Phêrô Nguyễn Văn Bé
- Thư Ký: Maria Nguyễn Hoàng Lan
Maria Nguyễn Ngọc Oanh
Anna Phạm Quỳnh Giao
- Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thị Vinh

- Trưởng Khu Các Thánh TĐVN: Giuse Nguyễn Đức Tín
- Trưởng Khu Lộ Đức: Maria Nguyễn Thị Hương
- Trưởng Khu Lavang: Phêrô Nguyễn Tiến
- Trưởng Khu Ngôi Lời Nhập Thể: Maria Hoàng Kiều Hạnh

- Ban Phục Vụ: Gioan Phạm Văn Quỳnh
Giuse Nguyễn Văn Định
Vincentê Đỗ Tiến Long
- Ban Thánh Nhạc: Maria Clara Lê Thị Minh Ánh
Maria Nguyễn Thị Vinh
Giuse Viên Quang Huy



4. Kansas City, Missouri:

- Trưởng Vùng: Nguyễn Thái Bạch

5. Los Angeles, California:

- Trưởng Vùng: Augustinô Phạm Kim Long
- Thư Ký: Batôlômêô Phạm Đình Tấn
- Thủ Quỹ: Batôlômêô Phạm Đình Tấn

6. Minneapolis, Minnesota:
 - Trưởng Vùng: Nguyễn Quang Thanh
7. Orange County, California:
 - Trưởng Vùng: Maria Helen Tuyết Nguyễn
 - Thư ký: Maria Lai Đình Kim Hằng
 - Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Ngọc Oanh
8. Port Arthurr, Texas:
 - Trưởng Vùng: Maria Nguyễn Thu Vinh
 - Phó: Maria Bùi Thị Phương
 - Thủ Quỹ: Maria Đặng Mary Huỳnh
9. Rochester, New York:
 - Trưởng Vùng: Anna Trần Thị Khải
 - Phó: Gioan Nguyễn Lâm và Maria Trần thị Hạnh
 - Thủ Quỹ: Anna Hoàng Thị Nha
10. San Jose, California:
 - Trưởng Vùng: Phan Bội Châu
11. Virginia, VA:
 - Trưởng Vùng: Đỗ Văn Hùng
 - Phó: Augustinô Châu Quang Thanh
 - Thư ký: Têrêsa Dương thị Thu
 - Thủ quỹ: Maria Lan-Toner
12. Wichita, KS:
 - Trưởng: Anh Phaolô Maria Lê Văn Thành.
 - Phó: Chị Maria Nguyễn Thị Sáng.
 - Phó: Anh Norbertô Maria Đỗ Đình Ru.
 - Thủ quỹ: Chị Maria Nguyễn Huyền Trang.
 - Thư ký: Chị Anna Maria Nguyễn Thị Xuyên.